



# ประชาสัมพันธ์



## เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๔

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า จากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน ๑๓ ครั้ง ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ประกอบกับบางตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีเป็นตำแหน่งที่บัญชีผู้สอบได้ในกลุ่มภาค/เขตนั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว (ตามที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้

๑. บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ และกลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
๒. บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ ในกลุ่มภาค/เขตอื่น (ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชี)

โดยกำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี महาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอฉะบับบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๔ เป็นไปตาม “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๔ ” และ “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บรรจุภาค/เขตอื่น)” ท้ายประกาศนี้ โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวดังกล่าว ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ (จะยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

ผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตอื่น (ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชี) หากไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว (จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ ตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม)

ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย และให้ปฏิบัติตาม “ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว” โดยเคร่งครัด

\*\*\*\*\*

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 14

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาตมไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วัน เวลา รายงานตัว	กลุ่มภาค/เขต	ตำแหน่ง	ลำดับที่
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.	ภาคกลาง เขต 2	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	53 - 54
	ภาคกลาง เขต 2	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	200, 202 - 205
	ภาคกลาง เขต 2	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	10
	ภาคกลาง เขต 2	ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์	13
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	38
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	38, 40
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	92, 94
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ	3 - 4
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	48
	ภาคเหนือ เขต 1	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	41
	ภาคเหนือ เขต 1	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	61 - 62, 64
	ภาคเหนือ เขต 2	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	52, 55
	ภาคใต้ เขต 1	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	67 - 68
	ภาคใต้ เขต 1	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	15
	ภาคใต้ เขต 1	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	45
	ภาคใต้ เขต 2	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	44
	ภาคใต้ เขต 2	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	14

**\*\*\* บรรจุภาค/เขตอื่น\*\*\***

บัญชีเรียกมรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บรรจุกลุ่มภาค/เขตอื่น)  
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาไไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี

วัน เวลา รายงานตัว	กลุ่มภาค/เขต	ตำแหน่ง	ลำดับที่
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.	ภาคกลาง เขต 2	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	55 - 57
	ภาคกลาง เขต 2	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	206 - 208
	ภาคใต้ เขต 1	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	33

หมายเหตุ

หากผู้สอบได้ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ  
เข้ารับราชการในกลุ่มภาค/เขตอื่น แต่ผู้สอบได้ที่สละสิทธิ์นั้นจะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ  
ตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขต ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชี  
และยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
เช่นเดิม